



Tôi Tá Chúa

Eduardo Bonnin Aguiló

Sáng Lập Viên

Phong trào Cursillo

1917 – 2008

Tháng 6, 2024

[Trang Nhà](#)

[Cursillo Là Gì?](#)

[Trung Tâm Học Liệu](#)

[Tài Liệu Cursillo](#)

[Bản Tin Trung Ương](#)

[Xin & Gửi Palancas](#)

[Ủng Hộ PT Cursillo](#)

[Mẫu Đơn & Thông Báo](#)

[Nối Kết & Liên Lạc](#)

National Cursillo Center
P.O. Box 799
Jarrell, Texas 76537
512-746-2020
512-746-2030 (Fax)

Tình Bạn Trong Cursillo

Gail Terrana, Giáo phận Rochester

BẢN CHẤT của Cursillo là **CHÚA KITÔ, CON NGƯỜI, & TÌNH BẠN.**

Tình bạn là **BẢN CHẤT** trong cả ba giai đoạn của Cursillo: Tiền Cursillo, Ba-Ngày Cuối tuần, và Hậu Cursillo. Bài nói này sẽ nhấn mạnh về **TÌNH BẠN TRONG KHÓA CURSILLO CUỐI TUẦN**. Và đặc biệt là cách chúng ta mang **bầu khí của tình bạn** vào khóa cuối tuần.

Bài nói KHAI KHÓA nói rằng, “Chúng ta đến đây để làm bạn với nhau.” Bạn đã từng nghe câu này chưa? Chúng ta cũng đã nghe Cursillo “hiệu quả” như thế nào. Từ “hiệu quả” được sử dụng, mang ý nghĩa là nó có sức mạnh để đạt được mục đích mong muốn. Chúng ta được biết rằng có ba điều tạo nên sự hiệu quả này, đó là: Ân sủng của Thiên Chúa, việc tổ chức, và sự đóng góp của các ứng viên bằng lòng nhiệt tình, sự cống hiến, và tinh thần bác ái.

Đầu tiên là Ân sủng của Thiên Chúa, mà chúng ta biết là palanca, sự cam kết của chúng ta trong việc cầu nguyện và hy sinh của cộng đồng Cursillo địa phương và trên toàn thế giới.

Thứ hai là việc tổ chức, điều đó không nói lên phong trào là một tổ chức bởi vì chúng ta không phải là một tổ chức; chúng ta là một phong trào. Việc tổ chức có nghĩa là lên kế hoạch và chuẩn bị để mọi thứ sẵn sàng nhằm mang lại kết quả mong muốn. Nó bao gồm việc lập kế hoạch tổ chức của Nhóm trợ tá, phát giấy vẽ, bút vẽ, các chuẩn bị của nhóm, và sự liên kết trong tình bạn của chúng ta.

Thứ ba, chúng ta yêu cầu mỗi ứng viên ba điều. Bạn có nhớ ba điều chúng ta được yêu cầu trong ngày thứ nhất khóa Cursillo là gì không?

- Nhiệt tình, đó là tinh thần hy vọng, niềm vui hy vọng,
- Cống hiến, đó là món quà của chính bản thân, chúng ta yêu cầu họ cống hiến hết mình trong khóa cuối tuần này; và cuối cùng
- Tinh thần bác ái, đó là tình yêu. Một tình yêu đến từ lòng tốt, sự quan tâm, và tình bạn. Về cơ bản đó là món quà nhân đức đối thần của Bí tích Rửa tội.

Tôi muốn chú tâm đến việc tổ chức –kế hoạch và sự chuẩn bị của chúng ta khi nói về tình bạn trong khóa cuối tuần, đặc biệt là của Nhóm trợ tá, nhất là khi chúng ta hình thành Nhóm trợ tá.

NHÓM TRỢ TÁ là “sống” đời sống Kitô hữu. Những gì chúng ta **NGHE** trong Khóa cuối tuần về cuộc sống trong Ân sủng được **NHÌN THẤY** trong cuộc sống của mỗi thành viên nhóm trợ tá. Trước hết chúng ta cần hiểu rằng khóa Cursillo cuối tuần là dành cho các **ỨNG VIÊN**. Nó không dành cho cộng đồng hay cho nhóm trợ tá.

Tiến trình hoán cải.

Với nhận thức đó, chúng ta phải biết rằng cảm nghiệm cuối tuần là một **tiến trình hoán cải**. Thực vậy, sự Hoán cải không phải là một **SỰ KIẾN** bất ngờ xảy đến, mà đúng hơn, là một **TIẾN TRÌNH** diễn ra thông qua việc **TÌM KIẾM** và **GẶP GỠ**...(Phúc âm hóa qua Hoán cải, Tr 71 trong Tư Tưởng của Eduardo Bonnin)

Để tiến trình hoán cải này được xảy ra, phải có một bầu khí của **TÌNH BẠN** và **TỰ DO**. **Tự do và tình bạn đi đôi với nhau.**

NHÓM TRỢ TÁ tạo ra **bầu khí của Tình bạn** này. Nếu không có được tình bạn và sự tự do trong khóa cuối tuần, nó sẽ cản trở tiến trình hoán cải.

Làm thế nào để Nhóm trợ tá tạo ra bầu khí Tình bạn?

Nó bắt đầu bằng việc các thành viên trong Nhóm trợ tá trở thành bạn của nhau. Đó là lý do tại sao có những buổi họp của Nhóm trợ tá. Chúng ta cần tìm hiểu lẫn nhau, cầu nguyện cho nhau, và cầu nguyện cho các ứng viên. Có hội nhóm và chia sẻ trong các buổi họp của Nhóm trợ tá để tình bạn chúng ta được phát triển.

Nhóm trợ tá cần hiểu biết về việc tổ chức khóa cuối tuần và những gì giúp xây dựng tình bạn và sự tự do trong khóa cuối tuần này. Khi hiểu biết điều này, Nhóm trợ tá sẽ tôn trọng sự tự do và không bị cảm dỗ để tạo ra những thêm thắt cho Khóa cuối tuần.

Tôi muốn lược qua Khóa Cursillo cuối tuần và chỉ ra những điểm cụ thể sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho tình bạn và sự tự do này.

Khóa cuối tuần bao gồm **Nhóm nhỏ các trợ tá** và nhiều ứng viên. Một nhóm trợ tá có khoảng 7 giáo dân với hai tu sĩ hoặc (một tu sĩ và một giáo dân có lời khấn). Tốt nhất nếu chúng ta có từ 20 đến 25 ứng viên. Điều này **giúp cho tình bạn** giữa các ứng viên phát triển khi họ cùng nhau trải nghiệm về khóa Cursillo. Có thể nhóm bạn **thân hữu** của họ được hình thành từ những người bạn mới này mà họ gặp trong khóa cuối tuần. Cần có nhiều ứng viên để tình bạn bắt đầu.

Tối thứ năm

Chúng ta không có những **lời giới thiệu chính thức**. Trong đêm đầu tiên, mỗi người sẽ tự giới thiệu tên và thành phố nơi mình ở (không giới thiệu tên giáo xứ, tình trạng cá nhân, có gia đình, độc thân.v.v.) Vì lúc này, chúng ta có những ứng viên đang xa cách và không thuộc về một giáo xứ nào. Chúng ta sẽ dùng bảng tên.

Không yêu cầu các ứng viên đọc các bài đọc. v.v. Họ được tự do. Khóa sinh không được yêu cầu vác thánh giá, đọc Đàng Thánh giá, hoặc đọc câu chuyện Phá sản, đọc kinh, v.v. Họ hiện diện “để là” ...để có mặt trong hành trình hoán cải.

Các bài nói

- Về các bài nói. Không nói về **tiểu sử** cá nhân trước một bài nói. Không nêu lên tình trạng cá nhân có gia đình, độc thân, con cái, trình độ Đại học, Tiến sĩ thần học, v.v. Khóa trưởng chỉ thông báo bài nói kế tiếp sẽ do “Tên (người nói bài)”. Đây không phải là về thân thể của chúng ta trong cuộc sống mà là chúng ta sống đời sống Kitô hữu như thế nào. Bài nói không phải là về chúng ta biết được bao nhiêu, mà là chúng ta yêu nhiều như thế nào (có nói trong bài nói Học đạo). Chúng ta đang cùng trên một hành trình với nhau. Bầu khí này mở ra và mời gọi. Tất cả chúng ta là “CHÚNG TA” và “CHÚNG TA” đang trên cùng một hành trình với nhau.
- Tương tự như thế, khi trình bày bài nói, chúng ta không diện áo đầm với giày cao gót, đồ lớn với cà-vạt, hay các trang phục cho lễ hội. Chúng ta không rời phòng Rollo để đi thay quần áo. Chúng ta chia sẻ cuộc sống thường nhật của mình trong khuôn khổ của một bài nói.
- Chúng ta không cần bài hát để tô điểm thêm cho bài nói, không cần phát dàn bài, không cần có kỹ thuật hay PowerPoint, không cần bảng phân.v.v. Chúng ta chỉ giản dị chia sẻ chứng từ mình đã sống sống bài nói này như thế nào.
- Nhóm trợ tá sẽ **có mặt** tại phòng Rollo trong tất cả các bài nói. Họ không rời phòng Rollo để đi cầu nguyện ở nhà nguyện, để ăn riêng...v.v. **Cầu nguyện:** Nhóm trợ tá sẽ tự họp cách tự nhiên (không thông báo trước) trong Nhà nguyện để cầu nguyện cho người nói bài kế tiếp. Chừng 5-10 phút **trước khi** chuông reo để trở lại phòng Rollo, cả Nhóm trợ tá sẽ biết là đến Nhà nguyện để cầu nguyện một chút cho người sẽ nói bài tiếp theo – khoảng 2 phút thôi! Vậy, nếu một thành viên của Nhóm đang bận nói chuyện với một ứng viên, họ sẽ không làm gián đoạn câu chuyện và nói Tôi phải đi. Họ có thể bỏ qua giờ cầu nguyện ngắn này.
- Khi chỉ định **chỗ ngồi từng bàn** trong sáng thứ sáu, mỗi người sẽ được gọi tên để ngồi vào bàn của họ. Khóa trưởng sẽ bắt đầu gọi tên một thành viên của Nhóm trợ tá đến ngồi vào bàn trước, rồi tới tên của những ứng viên cùng bàn đó.
- Các Tên Thánh.** Khóa trưởng sẽ đặt tên Thánh cho mỗi bàn. Các bàn đều được đặt tên của một vị Thánh. Việc đặt tên này được chuẩn bị trước khóa học. Mỗi thành viên của Nhóm trợ tá được chỉ định cho nhóm bàn (decuria) sẽ cho Khóa trưởng biết tên vị thánh nào họ chọn. Việc này trước đây thường do cả nhóm bàn chọn, nhưng đó là việc của Nhóm trợ tá khi chuẩn bị cho khóa cuối tuần. Chỉ một vị thánh được chỉ định cho mỗi bàn. Các Thánh cũng là bạn chúng ta. Điều này có trong học thuyết về “Các Thánh thông công”. Khi gặp một Cursillista, họ nói, “Tôi đã ngồi tại bàn Thánh Monica” hoặc “Tôi ngồi ở bàn Thánh Phêrô” v.v. Đây là dấu hiệu đặc trưng của Cursillo.

Tình bạn đặt nền tảng cho Hoán cải.

Tiếp tục ngày Thứ Sáu, sẽ có:

- Các trò chơi.** Tại sao các trò chơi quan trọng? Các trò chơi sẽ phá bỏ sự phòng thủ, cô lập của mỗi người và tạo ra bầu không khí cộng đồng– hoàn hảo để cho tình bạn bén rễ. Giải trí giúp chúng ta làm quen với nhau. Vì vậy, trò chơi và thời gian rảnh rỗi tạo ra bầu không khí tình bạn và tự do.
- Ca nhạc.** Không có những bài hát đạo trong cuối tuần hoặc là tập hát. Chỉ có là những bài hát ngây ngô để làm nhẹ nhàng hay làm sáng lên bầu khí.
- Tranh vẽ.** Bạn có tự hỏi **tại sao** chúng ta có tranh vẽ? Chúng tạo điều kiện cho **tình bạn**. Cả bàn bắt đầu trò chuyện, chia sẻ và đưa ra ý tưởng. Tất cả ứng viên đều phải đóng góp và chuẩn bị cho Tranh vẽ. Nó không nhất thiết phải là những bức vẽ nghệ thuật hoàn hảo. Nó có thể được tạo nên bởi những tay ngang. Mục đích của tranh vẽ là tạo điều kiện cho **tình bạn!!!** Một tranh vẽ cho Thứ Sáu, một cho Thứ Bảy, và không có tranh vẽ cho ngày Chúa nhật.
- Khoảng thời gian dành cho các Bài nói. Tình bạn và tự do** đi đôi với nhau. Có tự do trong việc phân chia thời gian cho các bài nói. Khoảng thời gian đó thường là từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Khoảng thời gian này được dùng cho – bài nói, thảo luận, vẽ tranh, và giải lao, tùy thuộc vào nhóm bàn và điều họ muốn làm. Vì thế, nếu nhóm bàn quyết định họ muốn giải lao trước rồi vẽ tranh sau, họ có tự do làm như thế.
- Ký tên vào cuốn Chỉ nam.** Trong ngày Thứ Bảy, việc ký tên lưu niệm vào Chỉ nam được nhắc đến. Tại sao? Vì Tình bạn! Nó sẽ bắt đầu bằng việc các ứng viên trong bàn ký tên với nhau. Họ sẽ được đến các bàn khác để làm quen và mời nhau ký tên vào Chỉ nam. Nhóm trợ tá sẽ không ký tên, chỉ các ứng viên thôi. Các ứng viên sẽ được cho biết đây là một kỷ niệm của khóa cuối tuần.

Thứ bảy của Khóa cuối tuần. Việc **viếng Thánh Thể** sẽ bắt đầu. Câu chuyện của John (trong bản phụ lục) được kể, việc này sẽ đặt nền tảng cho tình bạn với Chúa Giêsu. John đến gặp Chúa Giêsu Thánh thể mỗi ngày trong một khoảnh khắc để cầu nguyện, và rồi Chúa Giêsu đến thăm John khi anh phải nằm trong bệnh viện. Câu chuyện này tạo nên không khí trong ngày khi mỗi nhóm bàn bắt đầu đến viếng Thánh Thể để nói chuyện với Chúa Giêsu và trở nên bạn với Ngài.

- **Palanca** được giới thiệu lần đầu tiên trong ngày thứ bảy. Những người bạn mà chúng ta không quen biết đang cầu nguyện cho chúng ta! Đó là palanca “chung”, có nghĩa là một thư palanca gửi cho cả Khóa cuối tuần – Nhóm trợ tá và các ứng viên – Không có thư palanca riêng cho từng người. Thư riêng cho từng người không phải là cách của Cursillo. Nó tạo ra sự “cảm xúc” và sẽ làm cản trở tiến trình hoán cải.
- **Fiesta** sẽ diễn ra vào tối thứ bảy. Fiesta được xem như là một “cuộc tụ họp xã hội”. Điều này cũng chỉ cho **tình bạn!** Nó không phải là một cuộc vui điên cuồng- mất kiểm soát. Nó có thể dễ dàng vượt tầm kiểm soát bởi vì **ÂN SÙNG** đang chan hòa trong ngày Thứ bảy. Hầu hết các ứng viên (và cả Nhóm trợ tá) đều tràn đầy ân sủng. Nhóm trợ tá cần phải cẩn thận kiểm chế niềm vui này và đừng để nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Lý do Fiesta có mặt trong cuối tuần này là để tạo bầu khí nhẹ nhàng và sự thánh thoi tâm hồn, vì Khóa cuối tuần chưa chấm dứt. Điều tốt nhất sẽ đến trong ngày Chúa nhật!
- **Mañanitas** là một thông điệp của tình yêu. Đó là một bài hát sinh nhật phổ thông của Mễ Tây cơ. Ở Mễ Tây cơ, cả gia đình hát cho một người để mừng ngày họ được sinh ra. Các Thánh cũng có ở đó; trời và đất chúc mừng bạn và ngày sinh của bạn. Tất cả là vì tình yêu.
- **Lễ Bé mạc.** Lễ Bé mạc quan trọng đặc biệt. Đó là tình bạn với một cộng đồng Cursillo rộng lớn hơn. Mục đích của lễ Bé mạc là để cho các ứng viên (Tân Cursillistas) biết rằng tất cả những gì họ nghe biết trong Khóa cuối tuần đều là sự thật. Cộng đồng là những chứng tá sống động. Đúng thế, bạn có thể sống cuộc sống trong ân sủng như thế - chúng tôi đang sống như vậy. Tất cả những gì diễn ra trong lễ Bé mạc là để khuyến khích các Khóa sinh. Các vị khách mời đặc biệt đều chia sẻ những lời động viên tới các ứng viên. Đó sẽ không là chia sẻ về các vấn đề. Đó là một cuộc hội ngộ tràn đầy niềm vui của các tân Cursillistas sẽ được chào đón trong các buổi Ultreya sắp tới.

Tất cả những điều này là **một phần của tiêu chí** giúp tạo nên tình bạn. Nếu như các điều kiện đều thích hợp, Thiên Chúa sẽ chạm vào trái tim của một người. Cursillo tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình Hoán cải, dù là bắt đầu, tái khởi động, hay tiếp thêm sinh lực... tùy thuộc vào nơi các ứng viên đang ở đâu trên hành trình của họ.

NHÓM trợ tá mang đến một bầu khí tạo nên tình bạn và sự tự do. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng chính trong bầu khí không khi thân thiện và tự do này mà Thiên Chúa có thể **chạm tới trái tim của một người**.

Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích vì sao Chúa Giêsu gọi các môn đệ là bạn hữu mà không còn gọi họ là tôi tớ



Khoảng 20,000 người tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng với Đức Giáo hoàng đọc kinh Lạy Nữ vương Thiên đàng và nghe bài huấn từ ngày Chúa nhật của ngài. Bài huấn từ này xoay quanh bài Tin mừng của tuần thứ sáu mùa Phục sinh (Gioan 15:15). Sau bài huấn từ và kinh kính Đức mẹ, Đức Giáo hoàng ngỏ lời chúc mừng đến Giáo hội Chính Thống Đông phương và các Giáo hội Công Giáo Đông phương là những giáo hội mừng Lễ Phục sinh vào Chúa nhật này theo lịch Giuliô. Dưới đây là bản dịch các chia sẻ của Đức Giáo hoàng:

Hôm nay Tin Mừng nói với chúng ta về Chúa Giêsu khi Ngài nói với các Tông đồ: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa nhưng là bạn hữu” (x. Ga 15,15). Điều này có ý nghĩa gì?

Trong Kinh Thánh, từ “các tôi tớ” của Thiên Chúa nói về những người đặc biệt được Ngài giao phó các sứ mạng quan trọng, như Môsê (x. Xh 14,31), vua Đavít (x 2 Sam 7,8), tiên tri Êlia (x 1 V 18,36), cho đến Đức Trinh Nữ Maria (xem Lc 1,38). Họ là những người được Thiên Chúa đặt vào tay họ kho tàng của Ngài (xem Mt 25,21). Nhưng với Chúa Giêsu thì tất cả những điều này vẫn chưa đủ để nói lên rằng chúng ta là ai đối với Ngài. Ngài muốn nhiều hơn, một điều gì đó lớn lao hơn, vượt xa hơn cả mọi vật chất và dự tính: đó chính là tình bạn. Từ thuở ấu thơ, chúng ta đã biết trải nghiệm này thật đẹp biết bao: chúng ta tặng cho bạn mình những đồ chơi và những món quà đẹp nhất; rồi khi lớn lên, ở tuổi thiếu niên, chúng ta thủ thỉ những bí mật đầu tiên của mình với bạn; khi còn trẻ chúng ta bày tỏ sự trung thành; khi trưởng thành, chúng ta chia sẻ những niềm vui và nỗi lo lắng; khi về già thì những kỷ niệm, những trở ngại và sự yên lặng của chuỗi ngày dài. Lời Chúa, trong Sách Châm Ngôn, nói với chúng ta rằng: “Dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người, tình bạn ngọt ngào giúp tinh thần thêm vững mạnh” (27,9). Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về những người bạn của chúng ta và tạ ơn Chúa vì họ! Dành một khoảng thời gian để suy nghĩ về họ...

Tình bạn không phải là kết quả của sự tính toán hay ép buộc: nó nảy sinh một cách tự nhiên khi chúng ta nhận ra điều gì đó của mình ở người khác. Và nếu là tình bạn thật thì nó mạnh đến mức sẽ không mất đi ngay cả khi bị phản bội. “Bè bạn thương nhau mọi thời mọi lúc” (Châm ngôn 17,17) – Sách Châm Ngôn một lần nữa khẳng định – như Chúa Giêsu cho chúng ta thấy khi Ngài nói với Giuda, kẻ đã phản bội Ngài bằng một nụ hôn: “Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi” (Mt 26,50). Một người bạn thực sự sẽ không bỏ rơi bạn, ngay cả khi bạn mình mắc lỗi: anh ấy sẽ sửa lỗi bạn, có thể khiển trách bạn, nhưng tha thứ cho bạn và không bỏ rơi bạn.

Và hôm nay, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta chính là những người như thế đối với Ngài, những người bạn: những người thân yêu vượt trên mọi giá trị và kỳ vọng; những người mà Ngài đang dang tay và trao ban tình yêu, Ân Sủng, và Lời của Ngài cho chúng ta, những người mà Ngài gọi là bạn; Ngài chia sẻ với chúng ta những gì quý giá nhất của Ngài, tất cả những gì Ngài đã nghe biết từ Chúa Cha (x. Ga 15,15), đến mức làm cho Ngài trở nên mong manh đối với chúng ta, tự đặt Ngài vào tay chúng ta mà không phòng thủ và không giả vờ, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta như một người bạn. Ngài muốn điều tốt lành của chúng ta và Ngài muốn chúng ta tham gia vào sứ mạng của Ngài.

Như vậy chúng ta hãy tự hỏi: Khuôn mặt của Chúa như thế nào đối với tôi? Đó là khuôn mặt của một người bạn hay một người xa lạ? Tôi có cảm thấy được Chúa Giêsu yêu mến như một người thân không? Và đâu là khuôn mặt của Chúa Giêsu mà tôi đang bày tỏ cho người khác, đặc biệt là cho những người đang mắc lỗi lầm và cần sự tha thứ?

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta lớn lên trong tình bạn với Con của Mẹ và lan tỏa tình bạn ấy cho mọi người xung quanh.

[Vatican City, 05.06.2024](#)

TỔ CHỨC EDUARDO BONNIN AGUILO (FEBA)

Tôi tên Maribel Gomez; Tôi sống khóa Cursillo 1999. Năm 2000, tôi gặp Eduardo Bonnín Aguiló tại thêm Đền Thánh Phêrô. Vào lúc ông bước sang ngày Thứ Năm năm 2008, tôi cũng có mặt ở cùng những bậc thêm ấy. Tôi đã có cơ hội được gặp Eduardo vài lần trong tám năm ấy vì Eduardo sẵn sàng gặp gỡ tất cả chúng ta. “Hãy làm bạn với tất cả mọi người,” Đó là lời ông đã nói với người bạn thân thiết nhất của ông vào lúc lâm chung. Eduardo đã chú trọng vào việc trở thành bạn, vợ chồng tôi đã có cơ hội xác nhận điều này trong dịp viếng thăm Mallorca và đến văn phòng của Eduardo, nơi chúng tôi được nhìn vào nhật ký năm 2005 của ông. Và trong đó, ngày 7 tháng Giêng, ông viết về cuộc thăm viếng của chúng tôi, với tên chúng tôi và các con tôi. Eduardo đã cống hiến hoàn toàn con người ông cho công việc của Cursillo và tình bạn bởi đó chúng ta có thể là bạn của Chúa Giêsu Kitô và mọi người.

Cuối tuần này, chúng ta được đón nhận và khích lệ qua bài chia sẻ trong đại hội Miền XI của Giám mục Pulido về việc được kêu gọi đến phục vụ, trong đó, ông đã trích dẫn lời của vị sáng lập Phong trào của chúng ta, Tôi tá của Chúa Eduardo Bonnín Aguiló. Khi chấm dứt lời trích dẫn, ông đã quay qua hỏi chúng tôi có biết Eduardo Bonnín không. Khắp cả hội trường, tôi đã nghe được những câu trả lời khẳng định, tin tưởng và đầy niềm vui. Như đã bao lần được nói, “ Dĩ nhiên,” và “Chúng tôi rất hạnh phúc khi được biết Eduardo là ai.” Và ngay khi ấy, một thắc mắc chợt đến trong trí tôi. Những cursillistas có sẽ phản ứng gì để đáp trả nếu như sau 20 hay 30 năm nữa, có người hỏi rằng họ có biết Eduardo là ai không?

Giống như nhiều cursillistas, tôi đã có cơ hội gặp được Eduardo. Chúng ta có thể làm được gì để tất cả cursillistas biết về người sáng lập phong trào sau khi chúng ta ra đi? Như đã được dạy, chúng ta có thể gặp gỡ mọi người trong Bí tích Thánh thể. Chắc chắn rằng, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là cầu nguyện. Chúng ta đã biết lời cầu nguyện đặc biệt cho tiến trình phong Chân phước cho Ông. Chúng ta hãy thường xuyên cầu nguyện cho điều này. Chúng ta có thể xin lễ cho Eduardo. Tôi xin lễ cho Eduardo tại giáo xứ của mình hàng năm vào ngày Ông qua đời, 8 Tháng Hai và điều này chắc chắn đã làm tình bạn của tôi với Ông tăng trưởng. Vậy thì chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho việc chúc phúc và nhớ đến ông trong Thánh lễ.

Thứ nhì, điều quan trọng là phải biết về người sáng lập phong trào chúng ta vì điều ấy giữ cho Phong trào trung thành với đặc sủng của nó. Chúa Thánh thần muốn chúng ta hiệp nhất và bởi vị sáng lập, kế hoạch của Thiên Chúa tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Vì thế, thật quan trọng để chúng ta giữ việc học hỏi điều gì Eduardo nói về Cursillo và làm sao chúng ta có ý như vậy. Cho nên, hãy tiếp tục học hỏi để có thể trung thành và hiệp nhất.

Và thứ ba, đây là lúc cho tất cả chúng ta hành động để ủng hộ Tổ chức Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA). Tổ chức này được thành lập khi Eduardo nhìn ra sự cần thiết phải sửa soạn cho ngày thứ năm của ông. Ông đã viết Chứng từ Tâm linh của ông và tập hợp những bạn hữu để làm sáng tỏ mọi sự để chúng ta có thể tiếp tục những gì ông đã bắt đầu. Tất cả những sách, thư, nhật ký, và ghi chú được trao lại cho tất cả chúng ta qua FEBA. Vài người đã giữ Tổ chức hoạt động trong suốt 20 năm qua thỉnh thoảng nhận được tiền đóng góp ủng hộ. Và bây giờ họ cần tất cả chúng ta tiếp tay, vì thế họ bắt đầu một trang web gây quỹ cộng đồng gọi là ‘mi grano de arena’ có nghĩa là ‘hạt cát của tôi.’ FEBA cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tiến trình phong chân phước có một kết quả tốt đẹp vì lợi ích

của Phong trào và của Giáo hội. Điều này có nghĩa là chúng ta cần chứng tỏ rằng chúng ta hết lòng đóng góp, và chúng ta cần phải giúp quỹ. Đây là lúc cho tất cả chúng ta gia nhập FEBA nếu chúng ta chưa gia nhập. Vậy, chúng ta hãy ủng hộ việc phong chân phước cho Eduardo và ủng hộ cho tương lai của phong trào.

Hãy vào Trang mạng Cursillo Quốc gia để đọc những bài viết của Eduardo và những thẻ cầu nguyện cho Chân Phước: National Cursillo

Vào trang gây quỹ cộng đồng để hỗ trợ phong Chân phước và công việc của FEBA,

<https://www.migranodearena.org/reto/fundacion-eduardo-bonnin-aguiló-la-herencia-de-eduardo->

Ngày 25 tháng 5, 2024

Crowdfunding for FEBA EDUARDO BONNIN AGUILO FOUNDATION

<https://www.migranodearena.org/reto/fundacion-eduardo-bonnin-aguiló-la-herencia-de-eduardo>

Select English from the upper right corner – Click the down arrow and select EN for English

Select: **DONATE**

How much do you want to donate?

Donors outside Europe must donate through QUICK DONATION option. Follow steps below:

SELECT: **ANOTHER AMOUNT** (USA donors must select this)

ENTER AMOUNT FROM **1 to 99** Euro (MAXIMUM cannot exceed 99 Euro)

Select how you want your donation to be viewed online.

If no boxes are checked your name and donation will appear in list of donors on the website.

X Hide the amount donated It will appear as: **Hidden Donation**

X Hide the name of the donor It will appear as: **Anonymous**

Note: Option to leave comment for all to view by typing in the box provided.

Then SELECT: **NEXT**

SELECT: **QUICK DONATION**

SELECT: **PAGO (PAYMENT)**

Choose: **Credit Card or PAYPAL**

Enter your Credit Card or PayPal information

Note: When you select Credit Card or PayPal, they will convert Euros to US Dollars. The rate is slightly higher. Example: 5 Euros approximately \$5.50 and 99 Euros is \$112.08

Select: **COMPLETE**

Thank you for donating and partnering with the Foundation of Eduardo Bonnín Aguiló



34TH NATIONAL CURSILLO ENCOUNTER

HOFSTRA UNIVERSITY | HEMPSTEAD, NY 11549



JULY 25-28 2024

Registration is now open at
www.natl-cursillo.org



NCSA THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC
Hạn chót ghi danh
15/6/2024: Lệ phí \$450.00
SAVE THE DATE
ĐẠI HỘI ULTREYA TOÀN
THẾ GIỚI TẠI RÔM
6-8/6/2025